



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2559 ครั้งที่ 5



เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2559 ครั้งที่ 5 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น โดยมีนายสุนทร ทรงฤกษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และนายสรวิศ ลิ้มปริงซี่ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้พิพากษาจากศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 และศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 209 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยก่างและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ศาลอาญาจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ



เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ศาลอาญาจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (84 พรรษา) โดยมีนายแรรณ บริพันธ์พจนพิสุทธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารศาลอาญา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลอาญา และบุคลากรจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโถง อาคารศาลอาญา โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลอาญาจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2559 เพื่อประโยชน์แก่คู่ความในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม

กิจกรรมศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน ครั้งที่ 2 โดยมีนายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและภารกิจของสำนักงานศาลยุติธรรม มีนายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมรวม 350 คน ณ หอประชุมโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานระบบการอนุญาโตตุลาการของไทย



เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการของไทย นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาหาแนวทางความร่วมมือทางอนุญาโตตุลาการระหว่างไทยและจีน ณ ห้องประชุมสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th